
 

146. löggjafarþing 2016–2017.
Þingskjal 229  —  162. mál.

Fyrirspurn

til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra um flugfargjöld innan lands.

Frá Silju Dögg Gunnarsdóttur.

1. Hvert er hlutfall opinberra gjalda af verði flugmiða innan lands?
2. Hefur ráðherra skoðað að grípa til aðgerða svo að lækka megi flugfargjöld innan lands

og ef svo er, hvenær má vænta þeirra?

Skriflegt svar óskast.

 


